

## บทคัดย่อ

โครงการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ สปป.ลาว และประเทศจีน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ได้ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น เรื่องการวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ สปป.ลาว และประเทศจีน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจพื้นฐานและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของ 3 ประเทศ วิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนของทั้ง 3 ประเทศ ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มการร่วมลงทุน โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เป็น การวิจัยเชิงเอกสาร และการวิเคราะห์โครงการ โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่ระดับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการกิจการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้ประกอบการโรงหีบน้ำมัน เกษตรกรผู้เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน และผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันใน นครหลวงเวียงจันทน์

ผลการศึกษาพบว่า ทั้ง 3 ประเทศมีความได้เปรียบด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยด้านทำเลที่ตั้ง ด้านความเป็นเจ้าของและด้านการทำให้เป็นภายใน ดังนั้นแต่ละประเทศสามารถมีบทบาทในการเป็นผู้เพาะปลูก ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ส่งออกได้ สำหรับรูปแบบธุรกิจและการร่วมลงทุนที่เป็นไปได้มากที่สุด คือ การเพิ่มทุนและการร่วมลงทุน โดยจะต้องพิจารณากฎหมาย ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัดส่วนการลงทุน และภาษี โดยการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในทั้ง 3 ประเทศ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี ผลการศึกษาโดยใช้การจำลองสถานการณ์การลงทุนและเครื่องมือทางการเงิน แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสและความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนค่อนข้างสูง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายการลงทุน สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี กฎหมายศุลกากร โดยเฉพาะการห้ามนำเข้าและส่งออกผลปาล์มดิบ การออกใบอนุญาตขนส่งน้ำมันดิบ การกำหนดราคารับซื้อผลปาล์ม การวัดปริมาณน้ำมันดิบ การเข้าถึงและสนับสนุนเงินทุนให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการโรงหีบ ผู้ประกอบการโรงกลั่นในประเทศไทยและ สปป.ลาว ส่วนประเทศจีนเป็นได้ทั้งประเทศผู้ร่วมลงทุนและประเทศผู้บริโภค ปัญหาที่ต้องแก้ไข คือ การลดต้นทุนการผลิตที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง คือประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย